

บทคัดย่อ

เรื่อง : ผลของการให้การพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของนิวมานต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษา
ในผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม Club Drugs

วัน เดือน ปี : กันยายน 2554

คณะผู้วิจัย : ดร.นิภา กิมสูงเนิน, นางชญญา สิงห์โต, นางญาดา จินประชา, นางวัชรีย์ แจ่มกระจ่าง,
นางสาวสยาม วิทยพิฐพงษ์, นางสุภารัตน์ คุ่มเงิน, นางสาวกชพร เผือกผ่อง

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม Club drugs ระหว่างกลุ่มที่ให้การพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของนิวมานกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม Club Drugs ได้แก่ ยาอี ยาไอซ์ ยาเค โทเคนและชาแนกซ์ ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบำบัดด้วยยาของสถาบันธัญญารักษ์ จำนวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง 30 คนแรกจัดเป็นกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 30 คนหลังจัดเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของนิวมาน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และแบบติดตามพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดแบบสอบถามทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ .79 และ .82 ตามลำดับ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการได้รับการพยาบาลและติดตามผู้ป่วยหลังการจำหน่ายในระยะเวลา 1 เดือน 2 เดือนและ 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม Club drugs กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของนิวมานสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม Club drugs หลังจำหน่ายกลับบ้านได้ 3 เดือนพบว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของนิวมานสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่ม Club drugs หลังจำหน่าย 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือนพบว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของนิวมานมีจำนวนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

คำสำคัญ : การพยาบาลนิวมาน การบำบัดรักษา ผู้ป่วยยาเสพติด ยาเสพติดกลุ่ม Club Drugs